

VIỆC TRONG NƯỚC

Một mất mười ngàn

NGHỆ-AN. - Từ hôm 21 tháng 1 Anam vừa rồi, tại dinh Tổng đốc Nghệ An có một cái đồng hồ quả lắc. Sáng hôm 23, ba người lính hầu cận là: Thái Tân, Cửu Chức, Yên và tám người lính gác là: Thường, Hữu, Ngũ, Cửu Nghĩa và Cửu An bị lính nghi và việc trộm lấy, quan đòi bắt làm tội, cả bọn sợ chạy vạy bởi toa của quan xem ai lấy, gộp nhau tìm mất cả thấy hết 18500 mà không ra manh mối. Đến 2 giờ chiều hôm 27 là, bỗng thấy tên Bái Tề ở công Đệ Nhất đến dinh quan Tổng đốc trình rằng cậu Kim C (cậu Kim là bạn học với Bái Tề) có gửi che Tề cái đồng hồ quả lắc, bèn hai ngày hôm sau, mà không thấy cậu ta trở lại, nên Tề xin đem giá lại. Thế là quả đồng hồ đã được rồi, nhưng có vẻ rằng, nhưng bọn lính này đã bắt rồi!

Trời 2 năm 1932-33 không hề có nhúm đất hội đồng thường niên, như đã nói trong thời kỳ; không hề nói đến tiền bạc hàng tinh theo tiêu 25%, mà giao cho chỉ hội viên. Không rõ vì sao!

Lại thêm về câu chuyện treo cờ đỏ

QUẢNG-NGÀI. - Về vụ anh em tên Nguyễn Sử và Phạm Thuận treo cờ đỏ, rồi truyền đơn, tại địa giới làng Phú An và làng Trà Sơn, trước đây Tòa án sơ cấp Sơn Tĩnh kết án tên Sử ở tháng 10, còn tên Thuận được trắng án. Nay lại thấy tên Thuận bị bắt làm anh giam giữ lại, chưa rõ tại sao.

Đồn Phú nhân cháy

Lúc 2 giờ chiều ngày 18-4-34 đồn lính Sơn đã đóng tại làng Phú An, phủ Sơn Tĩnh phát lửa cháy, không rõ vì sao. Đồn này có ông quan ba lãnh chức Đệ Nhất Sơn Tĩnh ở đó. Trong khi lửa phát, rồi gặp gió thổi mạnh, mà đồn cất ở trên đất cát, nên chỉ chừa được súng đạn và một ít đồ đạc thôi, còn nhà cửa đồn trại đều bị cháy sạch, các giấy tờ nghệ cũng bị cháy nhẵn. Sau khi đám lửa hàng ngàn tiếp tới, thì chỉ có anh nước treo đồng loa ở ngoài. Hiện nay lính Sơn đã đưa về trú ở đồn Quảng Ngãi.

Nỗi khổ của nhà nông

Năm ngoái lại nay, thời tiết trái ngược, hoa lợi chẳng ra gì. Gần đây đi đến đâu cũng nghe tiếng than thở lúa mất, đường đi: đương đầu mùa mỗi ruộng bán được 150, 120, nay chỉ còn 50, 60, 70, còn lúa bị sâu nhấm. Khó nhất là hiện nay trâu bò bị bệnh nhấm móng bò ăn, có nhiều nhà đương đắp mả, mà phải nghỉ, ruộng đất không cấy được. Toàn vụ nông nhà nông sống theo nước lụt.

Một vụ kiện sao quan xử khác nhau?

Những người vay bạc ngân hàng này có phải là cổ liên đâu, nhưng vì cơ trời làm mất, nên phải bồi thường. Tương tự đương cuộc nếu hoàn kỳ hạn cho họ lo. Và lại vụ thuế năm nay đã sắp đến, ngay câu nhà nông qua!

Bình-định

Người ta thường nói: "Lý vô anh (l), y nói lý phải có một, chứ không thể có lý hai đương trái nhau mà cũng phải có. Nhưng cái lý phải do lý đầu làm bằng? lý nhiều là anh quan xử? lý quan chính là người thừa hành theo pháp luật đã định. Vậy mà nay có vụ kiện sai đương đều phải, mới là!

Tiu làng báo

Từ ngày 5 Avril, báo IMPARTIAL ở Saigon, mỗi tuần lại ra thêm một tờ phụ trương cũng bằng Pháp-văn, gọi là IMPARTIAL ANNAMITE giá bán 2 xu. Trong phụ trương này ban Đổng nghiệp chỉ đăng những bài có quan hệ đến cuộc sinh hoạt và lợi quyền của người Nam ta.

Rượu Nam

酒南益同南
Hiệu HOA-MAI 35 phân chai 075 và 020
Hiệu BÁT-TIÊN 40 phân
chai 075 và 035
Mừng nay mới có rượu ta, nếu toàn gao nếp không pha chất cồn
Uống vào mới biết là ngon.
NAM - ĐÔNG - CƠ THẠNH-HOÀ
Đang-Đại-ly Nam Đổng lạc:
Tham-thiên - Quảng-trị
M. Bửu-Bác (An-Nhơn)
N° 151, rue Paul-Bert HUẾ

Một án mạng vì phụ-tình

Có vợ bé lại giết vợ cả!

Bản báo nhận được bài dưới đây, là việc oan khải, trích đăng để khải cany cho nhà đương cuộc suy xét.

Nguyễn Bái Thị Chai, em ông Bái Miên ở thôn Hải, xã Nguyệt ao, tổng Lai Thạch, huyện Cam Lộ (Hà-Tĩnh), lấy Trần Mưu ở thôn Trà Sơn, trước đây Tòa án sơ cấp Sơn Tĩnh kết án tên Sử ở tháng 10, còn tên Thuận được trắng án. Nay lại thấy tên Thuận bị bắt làm anh giam giữ lại, chưa rõ tại sao.

Sách tặng

Bản báo có nhận được 3 quyển sách dưới đây:
1) "NỮA CHỮNG XUÂN" do M. Khải Hưng (Hanoi) soạn gửi tặng; giá bán 075.
2) "VÔ TẠ" của Nhật nam thư sĩ (Hanoi) gửi tặng; soạn giá là M. Sơn nhân, giá bán 040.
3) "COMMENT EXPLIQUER UNE FABLE DE LA FONTAINE" của M. P. Lê công Đức (Hanoi) gửi tặng; giá bán 010.
Vay có lời cảm ơn nhà gửi tặng và giới thiệu cùng đọc giá 3 quyển sách ky.

Bán cổ-phần

Hiện ở bản Công ty có người khai bán 6 cổ phần, mỗi cổ giá 20000. Ngai nào muốn mua, xin gửi thư cho biết.

Hoành thưc Kháng công ty

Bạn đồng nghiệp Phụ Nữ

Ông Nguyễn đưc Nhuận, có Ng. thị Kiêm và ông Hoàng tấn Dân ở Saigon ra xem phong cảnh Thần Kinh và cử động cho báo Phụ Nữ Tân Văn đã tới Huế và có đến thăm bản báo.

Sách tặng

Bản báo có nhận được 3 quyển sách dưới đây:
1) "NỮA CHỮNG XUÂN" do M. Khải Hưng (Hanoi) soạn gửi tặng; giá bán 075.
2) "VÔ TẠ" của Nhật nam thư sĩ (Hanoi) gửi tặng; soạn giá là M. Sơn nhân, giá bán 040.
3) "COMMENT EXPLIQUER UNE FABLE DE LA FONTAINE" của M. P. Lê công Đức (Hanoi) gửi tặng; giá bán 010.
Vay có lời cảm ơn nhà gửi tặng và giới thiệu cùng đọc giá 3 quyển sách ky.

Dạ dày, Phòng-tích, Kinh-niên.

Ba chứng đau bụng. Điều Nguyễn số trưởng.

Trong xã-hội ta có nhiều người mắc chứng đau bụng lắm, mà lại không được chữa khỏi. Lý là tại thời kỳ không biết phân biệt bộ phận nào trong bụng đã bị bệnh, có thấy đau bụng thì chữa bằng thuốc đau bụng thôi, cho nên khó mong lành bệnh. Dưới đây đã phân biệt rõ ràng:
1) Đau tức giữa ngực, lại chột qua sau vai, rồi đau lên xuống ngang thái lưng; y hơi lặn cổ; có khi y cả ra nước chua; có khi đau quá mức có thể ăn ra sữa; đau như thế gọi là đau dạ dày (đau bao tử).
2) Đau bụng trên hay bụng dưới, cơn đau rất dữ dội; bề y hay đau trung tiện thì đó đau; cách mấy ngày hoặc một tháng đau một lần. đau như thế gọi là đau bụng kinh niên.
3) Đau chột chột trong bụng, ngày đau ngày không, ngày muốn ăn, ngày không muốn ăn, lo lắng thất thường; sắc m. vàng vọt hay hồng bệu, da bụng đầy bị bịch; đau như thế gọi là đau bụng phong tích.

Ba chứng ấy ở bản hiện đều có thuốc chuyên trị, kiến hiệu như thần, giá bán đồng nhau, mỗi lọ 0p23, 12 lọ 2p40, 6 lọ 1p20. Mua buôn được trừ tiền hoa hồng. Xin hãy viết thư cho chúng bệnh thật rõ gửi cho bản báo, sẽ gửi thuốc bằng cách tinh hóa giao ngay.
Thư từ và mandat:
NGUYỄN-NGŨC-AM, chủ hiệu:
ĐIỀU-NGUYỄN ĐAI-DUỐC-PHÔNG,
121 hàng Đông (cửa quyền) HANOI

HUẾ SỐ NHÀ 141 PAUL-BERT

Muốn mở rộng thêm hàng tạp hóa cần dùng, lại có bản nhĩa Lương Bắc đản rất tốt, Lạp Hà-Đông trắng rộng, Lành bưởi hàng kỳ cầu, Nhãn Ngô hủn, Sa vón minh, Cachaemir và các thứ giầy mới chế tạo, lại có bản nhĩa các thứ hàng khác, bản đ bản lý giá có rẻ hơn xin quý khách quá bước đến xem một rõ lời quảng cáo này đáng quý sự thiệt.

hiệu **THUẬN-LONG** bán hàng tại số nhà 141 Paul-Bert HUẾ

AI NẤY NÊN BIẾT: có hiệu NAM - TRẦN
Mời phát hành thư ĐÀU.

TRẦN-ĐIỆP

Trị bá chứng công hiệu như thần. Giá rất rẻ, buôn lợi nhiều. Lúa này lại tức còn đương bán quảng cáo. Giá đ tinh thật lạ.
CẦN MỘT NGƯỜI ĐẠI-LY Ở MỖI HẠT
Bồi giầy mà thế-lạ tại **HIỆU NAM-TRẦN**
11, Rue Van Volkenhoven HUẾ
Số số đầu tại Linh-Bái (QUẢNG-T

Lại cái nạn bang tá

Lâu nay ở hương thôn thường xảy ra làm chuyện nhảm nhí. Trong những chuyện nhảm nhí thì Ng. B., bang tá xã Đông Sơn, tổng Đông Sơn, phủ Anh Sơn, là một tay cơ. Mới rồi bang B. đến nhà tên Hoàng và Tỵch ở làng Trung Thạch (cộng làng), bắt được một chai rượu lậu, y bắt người này lấy 10\$. Lý trưởng Trung Thạch là Nguyễn Trọng Trí hay được, đưa giầy lai phủ được tin, bang B. đến dọa tên Tỵch nên đến quan không chối việc đó thì y sẽ bắt. (Vị Tỵch trước có case việc tinh nghệ), nên Tỵch sợ không dám thú tại quan. Đến sau lý trưởng Trí họp làng đòi tên Tỵch ra bồi và đem đủ chứng cứ, nên Tỵch lại thú nhận; việc còn lại thời lai phải đến của quan. Mong quan trên trị kẻ mưu quyền bóc dân kia.

Câu chuyện vì sao đánh người QUẢNG-BÌNH

Chưa có của để cho anh cháu, không biết hôn thú, chia nhau mà là là trở gậy ra chuyện đánh nhau, đến sau cũng là chuyện không tốt. Có trai nư nhau, chỉ lý cho béc chái mà thôi!

Bảo ghi vô số bằng tên gì?

QUẢNG-NAM. - Ngày 18-4-34, bang trưởng Nam-quan có anh tại Nam Cẩm thành công vắn, thờ từ, địa tín và anh trình kể hơn vài trăm cái y may mắn một người lính vào số những công vụ theo sự nộp lần. Trong số đó, có hai phong thư của quan tham hiện đặc biệt: 1 phong ở Tourane gửi đề: "M. Nguyễn A. Hiệp contróle cadastre ở Quảng nam", 1 phong ở Hảio đề: "Quan tham hiện đặc biệt Quảng nam". Người lính cũng vào y như thế, bang trưởng hiện sai lính đem nộp trong tỉnh, không ai nói gì cả. Duy có quan tham không chịu ký vào số, lại lấy cả hai phong thư và cất quyển sổ, rồi bảo tên lính ký bang trưởng công đồng trạm vụ, đang trạm vào nhà quan. Mắc có khách lý: lâu ra về, cách ngày chủ nhật, qua ngày lễ 3 lại vào, quan chỉ quan, nại sao giám đốc gas viết sách tên quan ra. Bang trưởng tin lời (đời gi), nhưng quan bắt bang trưởng ký, lại đập đánh tại bại, tay bị thương máu ra lai làng.

Quan tham thật bở quá! không biên tên thì bảo biên cái gì vào đó cho?

Chợ theo phong bì là nhà trạm làm nên phận sự, dân tới qua khám, quan sự công an chụp thàng, hoặc là tên quan tham 1 Sao ngài không ra lệnh trước cho người gói thư bay lên?

Về việc nông phổ ngân hàng

Số nông phổ ngân hàng tỉnh Quảng nam thành lập đã hơn 2 năm nay, chưa đến theo phiên và nổi vay bao khó khăn. Những người ở lối Tiên phước, Tam kỳ, Thăng bình, quá vơn đương xa đi đòi ba lần phải tiền hơn mà vay ít được; còn các chi hội viên các làng cũng bắt buộc về sự làm việc của nhà nông, như thế thế của các nhà điền chủ mà không có tiền họ hàng, như đã tuyên bố trong địa lý.

ĐÀU LINH-BỬU
Mới ra ĐÀU NƯỚC năm xu (0305) một vé
Trị từ thời cảm mạo

Cô - tinh Bỏ - thận

Trị các chứng ho - rất thần hiệu. Nhà Thuốc PHẠM - ĐOÀN - ĐIAM Tourane

Thuốc Ho Kinh-Niên

Xin nhận nhân hiệu CON GÀ TRÔNG đeo chiến-thắng bội-tình mới khỏi làm
Bao nhiêu chứng ho đầu trầm trọng thế nào, thuốc này cũng đó mạnh trị trị lành hết. Trong năm 1933 có 2 ngàn người mua dùng, có đến 125 cái thư cảm tạ và có 6 nhà được trả tiền lại. Nếu mua ở đại-ly, xin lấy 1 cái giầy chứng thực rằng có mua thuốc mấy hộp rồi gửi về Đông-cuộc. Thư và Mandat mua thuốc gửi cho:
M. NGUYỄN - TRUNG - THẨM
ở Quảng-xã ĐÔNG-HUI
QUAN - HAI, đại-ly ở HUẾ;
AN-PHƯƠNG, đại-ly ở TOURANE

Cửa Mời Việt - Nam

Anh em ơi giống Lạc-Long. Mây này nội hóa xã bang nước mình. Chất làm ché tạo rất tinh, Giết ra nhiều bọt, không nóng, ít hao. Giá buôn giá bán thấp cả, Đùng cần dùng lượng chứ nói chẳng sai. Đều phân chất bấy mui lai, Thì-trưởng nguyên lành ít ai sánh bằng. Để trình y viên khám xem, Mấy phen bằng chứng bao khen rõ ràng. Không chất độc, không vọt không nóng, Đùng nhiều cho máy, không phòng da tay Thường dùng làm gói căng hay, Thơm tho suốt nhà vệ vật chỉ sánh cùng. Đủ đều tỷ số sát trùng, Vệ sinh sạch sẽ chất trung độ đều. Công phu nghiên cứu tinh thông, Giết đồ không mục không tanh lại bền. Đồng bào xin hỏi chớ quên, Giúp nhau soi bốt dựng nền cơ đồ. Người mình vẫn hiến từ rồi, Chấn hưng ta phải tiền đứ cạnh tranh. Sao cho tương trợ nổi danh, Đồng bào xin nhớ trợ hành giúp phan. Anh em-nghĩ lại trước sao, Lợi mình chớ để mang giầu cho ai. Họ ăn bọ lại ché bai, Vết dưng chứng biết sánh vai theo người.
MÂY LỢI NƯỚC NON
Vùng thưng công nghệ nước nhà, Xã phòng Nam-Việt (VIỆT-NAM) mới ra chào đời. Bình minh thư thiết máy lời, Ché theo hóa học bảy hai phần đều (72%) Bọt nhiều giết sạch ít hao. Sát trùng tỷ số sát trùng vào thơm tho. Đùng cần giá rẻ như cho, Đùng qua mời biết không thua hàng ngoài. Bè con nghĩ lại mà coi, Xưa nay mới lợi để ai làm giàu. Ngươi con công nghệ căng đau, Làm cho ráo mồ khô đều không hay. Chỉ bằng nói hời mới hay, Xin mua dùng thử, mao-xi (marcelle) đầu công. Nhiều điều phải lý giá gương, Người dùng một nước nên thương nhau cùng. Trăm năm xin lạc chữ đồng, Tên giầu nước mạnh ta cũng hưởng chung. Làm cho rang về non sông, Làm cho rõ mặt Lạc-Hồng mai sau. Thương nhau xin giúp công nhau:
SA-VON VIỆT-NAM KINH CAO,

SIROP PULMO
TRỊ CÁC CHỨNG HO - RẤT THẦN HIỆU
Một chai: 0300
Nhà Thuốc PHẠM - ĐOÀN - ĐIAM Tourane

AI dùng thuốc hiệu CHIÊN-THĂNG không lành, xin đoán trả tiền lại
Thuốc Ho Kinh-Niên
Xin nhận nhân hiệu CON GÀ TRÔNG đeo chiến-thắng bội-tình mới khỏi làm
Bao nhiêu chứng ho đầu trầm trọng thế nào, thuốc này cũng đó mạnh trị trị lành hết. Trong năm 1933 có 2 ngàn người mua dùng, có đến 125 cái thư cảm tạ và có 6 nhà được trả tiền lại. Nếu mua ở đại-ly, xin lấy 1 cái giầy chứng thực rằng có mua thuốc mấy hộp rồi gửi về Đông-cuộc. Thư và Mandat mua thuốc gửi cho:
M. NGUYỄN - TRUNG - THẨM
ở Quảng-xã ĐÔNG-HUI
QUAN - HAI, đại-ly ở HUẾ;
AN-PHƯƠNG, đại-ly ở TOURANE

TRỊ BÁ CHỨNG ĐÀ NỒI TIẾNG HAY
Đã được sở Phân-Chất nhà nước cho giầy chứng chỉ công nhận là đầu thật tốt.
Đã được không biết bao nhiêu lời khen tặng của các quan thầy thuốc Tây Nam và của hết thầy ai ai đã dùng dầu Khuynh-Điệp;
Đã được thưởng lương;
Long Bội Tinh năm 1930; Kim khánh hạng nhì và Ngân tiền hạng ba năm 1931; Mộ phu tương gởi danh dự Chứng chỉ theo cuộc đấu xỏ Trí Trí Hải-phong; Ngân tiền hạng nhì với phần thưởng hạng nhất theo cuộc đấu xỏ Mỹ Nghệ Huế; Danh dự chứng chỉ theo cuộc đấu xỏ Khoa học Hanoi; Bằng cấp hạng nhất theo cuộc Hội chợ Phụ nữ Saigon; Huy Chương bạc và Huy Chương đồng theo cuộc đấu xỏ Thuộc địa Paris; Phần thưởng hạng nhất theo cuộc Hội chợ Pháp Việt Saigon; Bằng cấp hạng nhì theo cuộc Hội chợ Nemdinah lần thứ tám; Bằng chứng chỉ đặc biệt theo cuộc Đấu xỏ của Bộ Mỹ thuật ở chơ.
HIỆU KHUYNH-ĐIỆP, SỞ CHÍNH TẠI: BẾN-NGŨ - HUẾ
Giấy nơi: 67 Giấy thép tại: Ylende BUE



SỮA NESTLÉ HIỆU CON CHIM SỨC KHỎE CỦA TRẺ CON NHIỀU CHẤT BÒ

Bao thầu cho Chính-phủ Pháp Độc quyền bán cho các nhà thương, các nhà hộ sinh và các nhà thương binh...



TRỊ NHỨC RĂNG



DẦU CHỬ THỌ ĐÁ NỘI TIENG THÂN HIỆU



Có bán khắp nơi - Ve lớn 0\$20 Ve nhỏ 0\$08

Một thứ thuốc PILULES PINK thêm cho các cơ thể yếu-một biết bao là máu tốt, rất nhiều, rất bổ, rất hay làm cho sức mạnh nở nang và tinh thần thêm thêm lên.



Việc thế giới (Tiếp theo trang 1) Ông Tư vào ăn ở phòng hương mại Manchester...

Madrid, 20 Avril. - Ngày 19 tháng 4, thừa nhận luật án tử. Nguyễn soái Sasjorj và các binh lính...

Madrid, 22 Avril. - Cuộc tổng bãi công bắt đầu từ hôm nay. Một cách gào khóc trong thành phố...

TÌNH HÌNH QUI-BA La Havane, 22 Avril. - Trong đêm hôm qua có 6 quả bom nổ...

MÙA NỤC NĂM NAY TẠI CỬA HÀNG của tiệm BOMBAY MỚI 115 - Rue Paul-Bert - HUE GIẤY NƠI SỐ 73

ĐẦU VẠN ỨNG - VINH-HƯƠNG-TƯƠNG ĐÃ HAY LẠI NẾ XIN THỜ MỜI NỜ

Con người là ai?? TỜ ĐẦU SANH RA ĐẦY 71 TAO HÓA SANH CHI MUỐN LOẠI VẠN VẬT 71 AI MUỐN RỒ NHƯNG LỜI HUYNH BỊ NÀY 71

Xin đọc xem tờ NIẾT-BAN-TAP-CHI nói trong báo Phụ nữ của ông BẠCH-LIÊN chủ trương...

Hội Vạn-Quốc Tiết-Kiệm HỘI HIỆP-BÔN NẶC-DANH PHÁP Dưới quyền kiểm-soát của Chính-phủ Đông-Pháp

Báo SAIGON ra 8 TRƯỞNG MỖI NGÀY Như là kỷ niệm châu niên báo SAIGON ra một số đặc biệt hôm ngày 3 Mai...

Những Phương Thuốc Gia Truyền Rút Linh Nghiệm Của Tàu và Của Ta

- Thuốc Bồ Phôi số 1: Thành được chuyên trị đau phổi, ho kinh niên...
Thuốc Đau Bụng số 2: Chuyên trị đau dạ dày, đau bụng kinh niên...
Thuốc Di Mộng Tinh số 3: Mắc di tinh, mộng tinh...
Thuốc Lậu số 4: Lậu mới, lậu kinh niên...
Thuốc Tim La số 5: Tổng tên được này, cực mau khỏi dứt căn tận gốc...
Thuốc Bạch Đái số 6: Thành được trị bạch đái, kinh nguyệt không đều...
Thuốc Ho Lao số 7: Thành thuốc ho lao, ho kinh niên, thổ huyết...
Thuốc Phong Hủi số 8: Phong hủi là một bệnh ghê gớm khó chữa...
Thuốc Đau Tai số 9: Là tai chảy máu, mủ, có mụn nhọt đau nhức...
Thuốc Sốt Rét số 10: Trị hết thảy các chứng sốt rét nước độc...
Thuốc Đông Kinh số 11: Là 10\$00 1 thùng, uống thuốc này, thế nào cũng 3 k, 100 người không sai 1.

Dùng sữa "LE GOSSE" SỮA «LE GOSSE» rất bổ cho tất cả mọi người

LE GOSSE LAIT SUCRE CONCENTRÉ Bao thầu cho Nhà-nước năm 1932-1933 Lycées, Collèges, Maternités, Ecoles, Institut de Puériculture etc... à Saigon

CHAI NỤT CHAI (TRINH-THAM TIÊU-THUYẾT) Tác giả: MAURICE LEBLANC Dịch giả: X. V. Số 45

khé của ngài. Nhưng những đũa ấy có hại gì đến ông đâu! Không những thế nay trở lại, ông khởi phải xằng xích nữa mà lại được đãi như vua!

Nhưng chẳng qua là tiếng chưởi nháy trên đồng ngài gạc ở tầng trên, hay là tiếng chim ăn đêm. Chẳng có làm việc. Con Đổng-bách ở dưới, nằm lẳng tai nghe, cực có tiếng động dạng gì thì nói cho chàng biết.

ngày, rồi mới ném cái thơ xuống cho tôi phải không? - Không, không... Trong mười làm phát đống hồ thôi. Rồi tôi sẽ nói cho ông rõ... Bấy giờ phải lo mà làm mình đi.

...ở đây không ai làm gì chúng ta được nữa. - Ai làm gì chúng ta? - Không ai hết... Tôi nghĩ đại... Chúng tôi tìm cái đàn thàng. Tim được rồi, chúng tôi với Đổng-bách: «Đây là cái thàng cầm giữa sông, do mọi người dọn của tôi về chỉ em của ông giữ dưới chân.»

